



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศิริราช อำเภอศิริราช จังหวัดสุโขทัย โทร: ๐ ๕๕๖๙ ๕๑๔๕

ที่ สท.๐๐๒๗.๓๐๑/๐๐๕

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

จากการดำเนินงาน การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศิริราช นั้น ได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม- สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘ เรื่อง
๒. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานดังกล่าวแยกแยะแนบท้าย นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(นางวันทนีย์ อัสสุรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

(นายชุมพล นุชผ่อง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน สรุปรูปปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลศิริราช พร้อมแนวทางปรับปรุง

ที่	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลศิริราช https://www.khrmhosp.com/	บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ต้องไป ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ผู้ป่วยและต้องปฏิบัติงานด้าน ช่างเทคนิคทำให้ไม่มีเวลาในการ นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ที่เป็น ปัจจุบัน ทันเวลากรณีประกาศ เร่งด่วน	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่และให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แต่ละหน่วยงานในการนำข้อมูล ขึ้นเว็บไซต์ของตนเอง ๒. จัดสรรอัตรากำลัง(นักวิชาการ คอมพิวเตอร์)ให้สอดคล้องรองรับ กับปริมาณงานด้านสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์ ๓. กำหนดสายทางความก้าวหน้า พร้อมกับอัตราค่าตอบแทนให้ เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์ ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สายงานอื่นที่ มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญให้มี ทักษะในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ บนเว็บไซต์
๒	ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลศิริราช https://www.khrmhosp.com/	งบประมาณในการจัดหา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ ราชการไม่เพียงพอ มีอายุการใช้ งานมานานทำให้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถรองรับ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่าง รวดเร็ว	๑. ควรจัดตั้งงบประมาณสำหรับ ใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับ การพัฒนาของเทคโนโลยีที่พัฒนา อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานของ ราชการ ๒. ลดขั้นตอนในการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์
๓	ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลศิริราช https://www.khrmhosp.com/	การบริหารจัดการระบบ เครือข่ายกรณีเซิร์ฟเวอร์ล่มหรือ ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าใช้งาน ไม่ได้เป็นระยะเวลานาน	๑. มีระบบการจัดการ ป้องกันและแก้ไข รองรับปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่มหรือ ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าใช้งานไม่ได้ โดยการใช้เซิร์ฟเวอร์สำรอง

